
๑ 

(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙  คร้ังท่ี ๒        

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

 

ผู้มำประชุม 

๑. นายพรศักดิ์   ละโลงสูงเนนิ  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๓. นางฐิติภัค    กะการดี  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

 ๔. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

 ๖. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๓  

 ๗. นายปิยวัฒน์   เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๓ 

 ๘. นายวิวัฒน์    ภูมสิูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

 ๙. นายยันต์    วินจินัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

 ๑๐. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

 ๑๑. นายสมศักดิ์   พันเสนา  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๖ 

 ๑๒. นางบันหยัด   เถาะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 ๑๓. นายวิภู    บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 ๑๔. นายคล้าย   ต้วมสงูเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

 ๑๕. นางสมควร   บังสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๙ 

๑๖. นายสามิตร ์  ศริิฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

 

ผู้ไม่มำประชุม 

๑. นายสุชาติ  จติต์สวา่ง  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

๒. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

๓. นายอดิศร  ฮะสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

 

 



๒ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 

๒. นายระโหงษ์   โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 

๓. นายสมภาร   โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 

๔. นางผกาภรณ์   สังขส์ูงเนิน  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

๕. นายอ านาจ    บริบูรณ์   นักวิชาการศกึษา 

๖. น.ส.สุจติรา    ลาภสูงเนิน  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ 

๗. น.ส.ณัฐยา    ข่ายกระโทก  ผูอ้ านวยการกองคลัง 

๘. น.ส.ทิพวรรณ   นมเฟือง  เจ้าพนักงานพัสดุ 

๙. น.ส.กนกวรรณ   วิวัฒนว์รรธนะ  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

๑๐. นายอนุชติ   ฮันสูงเนิน  ผูช่้วยนักวิชาการเกษตร 

๑๑. นางจินดารัตน์   ทรงสังข์  นักทรัพยากรบุคคล 

๑๒. นายเด็ดดวง   วัฒนเนติกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๓. พ.อ.ท.ธีรพงษ์   สังขส์ูงเนิน  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

๑๔. นางจารุณี   เครือสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๕. นายธนะชัย   สุทธิสัญญาพันธ์ ผูช่้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

๑๖. น.ส.อนงค์   เลากลาง  เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๗. นางสุปราณี   เดสูงเนิน  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

๑๘. น.ส.นฤิมล   ไชยเทพา     นักวิชาการสาธารณสุข 

๑๙. น.ส.กุลธรา   จัดสูงเนนิ  คนงานทั่วไป 

๒๐. นายมงคล   หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 

๒๑. นางสมจติร   อินออ่น   คนงานทั่วไป 

๒๒. น.ส.ฐิตริัตน์  เทพสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 

๒๓. นางอ้อมจติร   ทิพย์เกาะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

๒๔. นางเสาวนีย์   ศรพีุทธรินทร์  หัวหนา้ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  กล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้   
 

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๑.๑ ขอแจ้งว่ามีผู้ขอลาประชุมสภา ฯ ดังนี้ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  (๑) นายกิตติชัย  สุวรรณ์   ส.อบต. หมู่  ๕  ขอลา

ประชุม 

  (๒) นายสุชาติ  จิตต์สว่าง  ส.อบต. หมู่  ๒  ขอลา

ประชุม 

  (๓) นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.  ขอลา

ติดประชุม อสม. 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่  ๒ / ๒๕๕๙   เมื่ อวันอั งคารที่  ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมฯ) มีท่าน

ผูใ้ดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หากไม่มีขอมติสภา ฯ  

มตสิภาฯ  - เห็นชอบโดยรับรองมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถำม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ไม่ม ี– 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวำระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จ 

       แล้ว  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๔.๑ เรื่อง ตั้งกรรมการมีอยู่ ๒ คณะ เพื่อพิจารณาเรื่องซือ้ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่ดินสร้างศูนย์เด็กเล็กแต่พิจารณาไม่เสร็จ  แต่ขอให้ ส.อบต.

ยันต์  วินิจนัยภาค ชี้แจงต่อสภา ฯ  ถึงความก้าวหน้าในการ

สืบหาราคาและการตดิต่อประสานงาน 

 

 

 



๔ 

นายยันต์  วินจินัยภาค   - จากการสบืราคาท้องถิ่น กรณีสอบถามเจ้าของที่ดินนาย 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔) ใหม่  กรดสูงเนิน เจ้าของที่ดินร้องราคาจะขาย  ๘๐๐,๐๐๐.-

บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  แต่ได้พูดคุยต่อรองเบื้องต้นจะขาย

ได้  ๗๐๐,๐๐๐.-บาท 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - จะเสนอขอสอบถามและทราบราคาประเมนิของส านักงาน 

(ปลัด อบต.นากลาง) ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  เพื่ อมาเทียบเคียงราคาตาม

ท้องตลาดที่ เคยซื้อขายกันของหมู่  ๔, หมู่  ๗  เพื่อความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้อกีครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่ ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขออนุมัตกิารโอนงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - เนื่องจากงบประมาณบางรายการไม่จ าเป็นต้องใชแ้ละมีบาง 

(นายก อบต.นากลาง) รายการจะต้องด าเนินการ  จึงขอให้สภา ฯ พิจารณาโอน

งบประมาณตามเหตุผลดังกล่าว 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเป็น 

(ปลัด อบต.นากลาง) อ า น า จ ก า รอ นุ มั ติ ข อ งส ภ าท้ อ งถิ่ น   ต าม ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๑  

ข้อ ๒๗  ก็ต้องด าเนินการตามระเบียบของทางราชการตอ่ไป 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ตามญัตติที่เสนอขออนุมัตติ่อสภา ฯ รายละเอียดปรากฏ 

(นายก อบต.นากลาง) ตามเอกสารที่ได้แนบใหท้่านสมาชิกได้พิจารณาแล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ขอท่านทวนและหากท่านใดจะสอบถามและอภปิรายก็เชญิ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ได้ รายละเอียดดังนี้ 

น.ส.ณัฐยา  ข่ายกระโทก - ชีแ้จง   

(ผูอ้ านวยการกองคลัง) กองคลัง 

  รายการที่ ๑  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภทค่า

เครื่องส ารองไฟฟ้า  อนุมัติงบ  ๑๘,๓๐๐.-บาท  ขออนุมัติ

สภา ฯ เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

    - เดิ ม  ข้ อ  ๖ .๔ .๒  ค่ า เค รื่ อ งส า ร อ ง ไฟ ฟ้ า  ฯ              

มีก าลั งไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๓๐ watts) 

จ านวน ๓ เครื่อง 



๕ 

   - ใหม่ มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA 

(๔๘๐ watts) จ านวน ๕ เครื่อง  (ตั้งจ่ายตามราคากลางฯ ณ 

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านใดจะสอบถามหรอือภปิรายหรือไม ่ไม่ม ีขออนุมัติ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

มตสิภา ฯ    - อนุมัตมิตเิป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ  - เชญิกองช่าง 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์  กองช่ำง 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) รายการที่ ๑  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภทค่า    

เครื่องคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ตัง้ไว้  ๒๑,๐๐๐.-บาท 

   - ขอโอนค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงาน

ส านักงาน  ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐.-บาท(ตั้งจ่ายตามราคากลาง ฯ    

ณ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเชญิหากไม่มขีอมตสิภา ฯ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

มตสิภา ฯ    - อนุมัตมิตเิป็นเอกฉันท์ 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ รายการที่ ๒   

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) - โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่  โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน  

หมูท่ี่ ๓ และหมู่ที่ ๗  ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่า

ก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยตะคร้อ หมูท่ี่ ๓  และบ้าน

บุตาต้อง หมู่ที่ ๗  บริเวณทางเข้าหมู่บ้านริมถนนมิตรภาพ  

รวม  ๒  ซุ้ม  ขนาดซุ้มกว้าง  ๘.๐๐ เมตร  ความสูงจาก

พื้นดินถึงหลังซุ้มไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร  รายละเอียด

ก่อสร้างตามแบบ อบต. นากลาง ก าหนด  (ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

- โอนลดจาก  กองสาธารณสุข ฯ 

๑. เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือก่อน

โอน  ๒๒๘,๗๙๕.-บาท  โอนลด  ๓๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลือ  

๑๙๘,๗๙๕.-บาท 

๒. ศึกษาดูงานของ อสม. ต าบลนากลาง  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐.-

บาท  เหลือ ๗๐,๐๐๐.-บาท  โอนลด  ๗๐,๐๐๐.-บาท  ไม่มี

ถือจา่ย 



๖ 

๓. อุดหนุนโครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ  

ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท  โอนลด  ๕๐,๐๐๐.-บาท  ไม่มถีือจา่ย 

๔. ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  โอน

ลด  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  ไม่มถีือจา่ย 

 หมายเหตุ : โอนลดในรายการที่ ๑ - ๔ เพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นค่าก่อสร้างซุ้ม หมูท่ี่ ๓, หมูท่ี่ ๗ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอือภปิรายใด ๆ หรอืไม่     

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ถ้าไม่มีกระผมขอมตสิภา ฯ 

มตสิภา ฯ  - อนุมัตใิห้โอนเป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา รายการที่ ๑ 

(นักวิชาการสาธารณสุข) - ขอโอนดังต่อไปนี ้

  ๑. ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า  เดิมตั้งไว้  ๕,๘๐๐.-บาท  ขอโอน

ใหม่เป็น  ๓,๒๐๐.-บาท  รายละเอียดตามบัญช ีฯ 

  ๒. ค่ากล้องดจิิตอล  เดิมตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐.-บาท  (รายละเอียด

ตามราคาท้องตลาด)  ขอโอนพร้อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

ดั งนี้   ค่ ากล้ อ งดิ จิ ตอล   ตั้ ง ไว้ ใหม่   ๑๐ ,๐๐๐ .-บาท  

(รายละเอียดราคาปรากฏตามมาตรฐานบัญชคีรุภัณฑ์ มีนาคม 

๒๕๕๘)  (ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏตามแผนงาน

สาธารณสุข) 

  รายการที่ ๒ 

  - โอนลด  ค่าถังขยะ  ตั้ งไว้  ๑๖๐,๐๐๐.-บาท  โอนลด  

๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  

ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท 

  รายการที่ ๓ 

  - โอนลด  ค่าถังขยะ  ตั้ งไว้  ๑๖๐,๐๐๐.-บาท  โอนลด  

๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  ตั้งไว้   ๔๐,๐๐๐.-บาท  หมายเหตุ   ถังขยะ

คงเหลือถอืจา่ยเป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  จ านวน  ๑๒๔  ใบ 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - ขณะนีม้ีราษฎรรอ้งทุกข์ขอถังขยะจาก อบต. จ านวนมาก 

(ปลัด อบต.นากลาง)   เพราะก่อสร้างบ้านเรือน หอพัก อพาร์ทเม้นท์จ านวนมาก ๆ  

จึงท าให้ขาดแคลนถังขยะไม่เพียงพอแต่หากจัดหาจ านวน   

มาก ๆ เกรงวา่จะจ านวนมากเกินไปและสกปรกด้วย  ประกอบ



๗ 

กับ อบต.มีความความจ าเป็นต้องป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ

โรคไข้เลือดออก  จึงเสนออนุมัติต่อสภา ฯ  ในการโอน

ครุภัณฑเ์ป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นในการอนุมัต ิฯ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านใดจะสอบถามหรอือภปิรายใด ๆ หรอืไม่ ถ้าไม่มขีอ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) อนุมัต ิ

มตสิภา ฯ  - อนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๒ ญัตติเรื่อง การพิจารณาทบทวนการใชจ้า่ยเงนิสะสมของ  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) อบต.นากลาง ปี ๒๕๕๙ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาทบทวนการใช้ 

(นายก อบต.นากลาง) จ่าย เงินสะสมที่ สภา ฯ ได้อนุมั ติ ไปแล้ ว เมื่ อวันที่   ๒๙  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เพราะหากใช้ ๔.๗ ล้านดังกล่าวเกรงว่า

จะกระทบต่อสถานะการเงนิการคลังและเสถียรภาพระยะยาว  

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้  กระผมขอเสนอให้

ชะลอ จ านวน  ๕  โครงการ  และขออนุมัติต่อสภาในการ

ทบทวนมติสภา ฯ  โดยเปลี่ยนแปลงโครงการจ านวน  ๑  

โครงการ ดังนี้ 

   ๑. โครงการก่อสร้างวงเวียนกลับรถ และปรับระดับ

ผวิจราจรรอบวงเวียน  หมู่ที่ ๑  เป็นเงิน  ๔๖๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕  ซอยบ้าน

นายประไพ  เป็นเงนิ  ๑๒๕,๘๐๐.-บาท 

   ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗  สายบ้าน

นายสามารถ  เป็นเงิน  ๓๐๙,๗๐๐.-บาท 

   ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และถนนหินคลุก  หมู่

ที่  ๘   สายหลั งอู่ โชค เชื่ อมต าบลกุ ดจิก   งบประมาณ  

๔๗๒,๓๐๐.-บาท 

   ๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  ๒  สาย

หนองตาดา  งบประมาณ  ๓๐๗,๓๐๐.-บาท 

   ดังนั้น  จึงขอให้สภา ฯ  ทบทวนการใช้จ่ายเงินสะสมปี 

๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  โดยชะลอการ

ด าเนินโครงการที่เสนอข้างต้น  จ านวน  ๕  โครงการ  เป็นเงิน  

๑ ,๖๗๕,๑๐๐ .-บาท  เพื่ อจะได้บรรจุ ในข้อบัญญั ติ  ฯ           

ปี ๒๕๖๐  ต่อไป  จึงเสนอสภา ฯ  ได้โปรดพิจารณาทบทวน

และอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงมติสภา ฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย

ของราชการซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ 



๘ 

นางสาวณัฐยา  ขา่ยกระโทก - จากกรณีมีการแจ้งให้มกีารกันเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จา่ย 

(ผูอ้ านวยการกองคลัง) ต่าง ๆ เชน่ เงินส ารองงบประมาณบุคลากร (จ านวน ๓ เดือน), 

เงินส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน เช่น 

เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก, เบี้ยยังชีพ ฯ จ านวน  ๒  เดือน  และ

กรณีส ารองเหตุสาธารณภัย  จ านวน  ๑๐%  หากกันเงินตาม

รายการดังกล่าวที่ เหลือจึงจะเอาเงินสะสมไปใช้จ่ายได้  

ปรากฏว่าหนังสือสั่งการล่าสุดพึ่งมา  แต่สภา อบต.นากลาง 

ได้อนุมัติใช้เงินสะสมไปแล้ว จ านวน  ๓  ครั้ง  และครั้งที่ ๑, ๒ 

ได้ด าเนินการไปแล้ว  แต่ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๙  ยังไม่ได้ด าเนินการทราบราคากลางเปลี่ยนแปลงและ

กองช่างก าลังก าหนดราคาใหม่อยู่  จึงหารือต่อนายก คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด ฯ เจ้าหน้าที่งบประมาณ  โดย

ต าแหน่งก็เสนอว่าไม่ควรใช้เงินมากเกินไป ควรกันเงินเพื่อ

ส ารองจ่ายกรณีต่าง ๆ ด้วย  จึงขอผู้บริหารยื่นญัตติเสนอต่อ

สภาเพื่อพิจารณาทบทวนเท่าที่จ าเป็น  และไม่กระทบความ

เดือดร้อนของประชาชนด้วย  และปัจจุบันเงินจัดสรรของ

รัฐบาลเข้าไม่มากเลยขาดเยอะ 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - กระผมเห็นว่าควรด าเนินการตามระเบียบการเงนิ ข้อ ๘๙ 

(ปลัด อบต.นากลาง)  และหนั งสือสั่ งการต่าง ๆ  รวมถึ งฉบับ ใหม่ล่ าสุ ด เรื่อ ง

หลัก เกณฑ์การใช้เงินสะสม ควรใช้จ่ายอย่างประหยัด         

ไม่ฟุ่มเฟือย รอบคอบ ควรด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย

โดยเคร่งครัด  ควรด าเนินการเฉพาะราษฎรเดือดร้อนจริง ๆ 

หากไม่เดือดร้อนควรพิจารณาตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ ประจ าปี, 

เพิ่มเติม  หรือโอนงบตามล าดับการใช้เงินสะสมเฉพาะจ าเป็น

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจริง ๆ ของราษฎรเท่านั้นและควร

ยึดข้อ ๘๙  ตามระเบียบการเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗  และหนังสือ

สั่งการโดยเคร่งครัด  หากไม่ใช่อ านาจหน้าที่และไม่ปรากฏใน

แผน ฯ  ไม่ควรอนุมัติเด็ดขาดอาจเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ  หากพูดภาษาชาวบ้านหรือเป็นคน ๆ ไปก็ถือว่าใช้

จ่ายมากก็ท าให้จน, และสถานะง่อนแง่นไม่มีเสถียรภาพระยะ

ยาวนั่นเอง  ควรทบทวนมติสภา ฯ ในการอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมเพื่อประโยชน์ราชการและป้องกันมิให้ราชการเสียหาย 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

 



๙ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านใดจะสอบถาม  เชิญ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมชะลอโครงการ  ๕  โครงการ ไม่ทิ้งแต่จะบรรจุใน 

(นายก อบต.นากลาง) ข้อบัญญัติ ฯ ๒๕๖๐  ครับให้สมาชิก อบต. สบายใจได้ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - หากไม่มีท่านใดถามฝ่ายบริหารและไม่มอีภปิรายใด ๆ  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) กระผมขอมติว่า โครงการ ๑ - ๕ ที่เสนอข้างต้นให้ยกเลิกมติ

สภาเมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  และชะลอโครงการ 

   ๑ . ว ง เวี ย น ก ลั บ ร ถ   ห มู่ ที่  ๑   จ า น ว น เงิ น  

๔๖๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒. ถนน คสล. หมู่ที่ ๕  จ านวนเงิน  ๑๒๕,๘๐๐.-

บาท 

   ๓. ถนน คสล. หมู่ที่ ๗  จ านวนเงิน  ๓๐๙,๗๐๐.-

บาท 

   ๔. ถนน คสล., ถนนหินคลุก  หมู่ที่ ๘  จ านวนเงิน  

๔๗๒,๓๐๐.-บาท 

   ๕. ถนนหินคลุก  หมู่ที่ ๒  จ านวนเงิน  ๓๐๗,๓๐๐.-

บาท 

มตสิภา ฯ  - มติ เป็ น เอกฉั นท์   ให้ ยก เลิ ก มติ สภ า เมื่ อ วั น ที่   ๒ ๙  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  และชะลอโครงการใช้จ่ายสะสมตาม

ญัตติที่เสนอ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๓ ญัตติเรื่อง การเสนอขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงมติ    

(ประธานสภา อบต.นากลาง) สภา ฯ  โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โครงการช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนและส่งเสริมนโยบาย

รัฐบาลปัจจุบัน 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องจากวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  สภาได้อนุมัติ 

(นายก อบต.นากลาง) ใช้เงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงอนุมัติโครงการที่ ๑๔  

และ ๑๕  โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพื่อบรรเทาภัยแล้ง หมู่

ที่ ๕  จ านวน  ๒  บ่อ  เป็นเงิน  ๒๕๒,๔๐๐.-บาท  หมู่ที่ ๖  

จ านวน  ๒  บ่อ  เป็นเงนิ  ๒๕๒,๔๐๐.-บาท  โดยรายละเอียด

เป็นแบบมือโยก  แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้แล้วจึงขอเปลี่ยนแปลง

เป็นแบบซับเมอร์ส หรือหอยโข่งในการสูบน้ า  แต่กระผมเห็น

ว่าแบบหอยโข่งจะทนทานและดีกว่า 

 

 



๑๐ 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ - แบบมอืโยกไม่มีแล้ว  จงึควรเสนอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) เครื่องสูบน้ าเดิมจะเป็น  ๒๕๒,๔๐๐.-บาท  ขออนุมัติมาเป็น

วงเงิน  ๓.๓ แสนบาทเพราะหากเป็นซับเมอร์สจะแพงขึ้น

กว่าเดิม 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ซับเมอร์สจะใช้ไฟฟ้ามาก ไม่ดีเลย ควรใช้แบบหอยโข่ง  

(นายก อบต.นากลาง) ต้นทุนต่ า สูบน้ าได้มาก  ค่าซ่อมแซมนอ้ย หอยโข่งจะดีกว่า 

นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน - เป็นการเจาะบ่อบาดาลเพื่อชาวบ้านก็ควรให้ชาวบ้านเสีย 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑) ช าระค่าไฟฟ้าด้วย 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ - กระผมขอช้ีแจงขอ้ดี ข้อเสียให้ฝ่ายบริหารและสภา ฯ  

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) พิจารณาดังนี้ 

   ๑. เครื่องสูบน้ าแบบซับเมอร์ส ค่าไฟฟ้าแพงกว่าแบบ

หอยโข่ง  แต่ประสิทธิภาพดีกว่าหอยโข่ง 

   ๒. แบบหอยโข่งต้นทุนต่ ากว่า  แต่ประสิทธิภาพสูบน้ า

ไม่ดีเท่าแบบซับเมอร์ส  แบบซับเมอร์สปัญหาจุกจิกน้อยกว่า

แบบหอยโข่ง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - แบบหอยโข่งดี เชน่ ตัวอย่างที่มาบตะโกเอน, โคกกรวด  

(นายก อบต.นากลาง)  และบ้านนากลาง ก็ใช้แบบหอยโข่ง ทนทาน ซ่อมง่าย ต้นทุน

ต่ า ดีกว่าแบบซับเมอร์ส 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - แล้วปัญหาค่าไฟฟ้าจะให้ อบต. จ่ายหรือใหช้าวบ้านจา่ยค่า 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ไฟฟ้า  ขอให้สภา ฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณา  เมื่อหารือ

แล้วได้ข้อสรุปให้ชาวบ้านจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อสูบน้ าท าผลิต

ประปาหมู่บ้าน  และได้ข้อสรุปว่าควรใช้แบบหอยโข่ง  ท่านจะ

สอบถามหรืออภิปราย  หากไม่มีกระผมขอมติสภา ฯ ว่าควร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงมติสภา ฯ พร้อมอนุมัติวงเงินใช้เงินสะสม

เพิ่มจากเดิม ดังนี้ 

   ๑. โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  

หมู่ที่  ๕   จ านวน  ๒   บ่อ   เป็น เงิน   ๓๓๐,๐๐๐.-บาท  

ก่อสร้างตามแบบ อบต.นากลางก าหนด 

   ๒. โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล  เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  

หมู่ ที่  ๖   จ านวน  ๒   บ่อ   เป็น เงิน   ๓๓๐,๐๐๐.-บาท  

ก่อสร้างตามแบบ อบต.นากลางก าหนด 

   หมายเหตุ เดิมอนุมัติ เมื่อวันที่   ๒๙  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๙  วงเงิน  ๒๕๒,๔๐๐.-บาท  จึงขอเปลี่ยนแปลงมติสภา



๑๑ 

และค าชี้แจงใหม่เป็น  ๓๓๐,๐๐๐.-บาท  (ไม่เกินวงเงินที่ขอ

สภา ฯ, อนุมัติในวันนี)้  ท่านใดเห็นควรอนุมัตโิปรดยกมอื 

มตสิภา ฯ  - อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นเอกฉันท์และเพิ่มวงเงิน จากเดิม  

๒๕๒,๔๐๐.-บาท  เป็น  ๓๓๐,๐๐๐.-บาท 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - เชญิ ส.อบต.ปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด เสนอ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด - เนื่องด้วย ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ ๓  ได้รับเงินตามโครงการดาด 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๓) คลองมาลง หมู่ที่ ๓  ซ้ าซ้อนกับ อบต. ที่เสนออนุมัติเมื่อวันที่  

๒๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙  ในวงเงิน  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท        

จงึขอให้สภา ฯ โดยนายก ฯ  แก้ไขมติสภาด้วยเพราะซ้ าซ้อน 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมขอยื่นญัตตดิ่วนด้วยวาจาต่อประธานสภา ฯ เรื่อง 

(นายก อบต.นากลาง) ญัตติขอให้เปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการก่อสร้างดาด

คอนกรีตลาดคันคลองห้วยมะค่า  หมู่ที่ ๓  มาเป็นโครงการขุด

ลอกห้วยคลองม่วง  หมู่ที่ ๘  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ

แก้ไขการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนในการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - อนุญาตใหย้ื่นญัตติดว่นได้  โดยอนุญาตใหบ้รรจุในระเบียบ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) วาระได้ 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ - โครงการที่ท่านนายกเสนอเพื่อให้สภา ฯ พิจารณานั้นเป็น 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) โครงการขุดลอกคลองวังมว่ง  หมู่ที่ ๘  บ้านนากลางสามัคคี 

  สภาพเดิม : ปากกว้างเฉลี่ย  ๕.๐๐ เมตร  ก้นเฉลี่ย  ๓.๗๐ 

เมตร  ลกึเดิมเฉลี่ย  ๑.๓๐ เมตร 

  ด าเนินการ : ขุดลอกให้มีขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย  ๕.๐๐ 

เมตร  ก้นเฉลี่ย  ๒.๕๐ เมตร (ลึกรวม  ๒.๕๐ เมตร)  ลาด

เอียง ๑ : ๐๕  ยาว  ๑,๒๐๐ เมตร  คิดเป็นปริมาตรดินขุด

ลอกไม่น้อยกว่า  ๔,๔๖๔ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  

จ านวน  ๑ ป้าย  เป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดอื่น

ตามแบบ อบต.นากลาง ก าหนด 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - ปัจจุบันสภาพคลองวังม่วงตื้นเขิน  มหีญ้ารกมากควรขุด 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๘) ลอกอย่างมาก  ทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  รองรับน้ าเพื่อเกษตร

และประชาชนได้ทั้งท าให้น้ าไหลสะดวกมาก ๆ ควรด าเนินการ

โดยเร่งด่วน 

 

 



๑๒ 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - คลองวังมว่งดังกล่าวไม่ได้ขุดลอกมานานแลว้  ควรขุดเพื่อ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๘) กักเก็บน้ า  ชาวนาจะได้สูบน้ ามาท านาได้  และหากเป็นอีก ๒ 

- ๓ เดือน ฝนตกมาจะกักเก็บน้ าได้ในฤดูฝน  และท าให้น้ าไหล

สะดวกไม่รกและสวยงามด้วย ควรด าเนินการอย่างยิ่ง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมขอเปลี่ยนแปลงโครงการตอ่สภาจาก หมูท่ี่ ๓ มาเป็น 

(นายก อบต.นากลาง) โครงการ หมู่ที่ ๘  จะได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่าง

มาก 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - จากการตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองวังม่วง  หมูท่ี่ ๘ 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน)   มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยหากเป็นเงินสะสมก็ควร

ใช้ได้  แต่หากเป็นข้อบัญญัติ ฯ ประจ าปี ควรมีปรากฏในแผน

ปีนัน้ ๆ เท่านั้นจึงจะท าได้ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามฝ่ายบริหารหรืออภิปรายใด 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) หรือไม่  หากไม่มีขอมติสภา ฯ ในการเปลี่ยนแปลงโครงการ

ตามมติสภา ฯ เดิมจาก โครงการดาดคลอง หมู่ที่ ๓ เป็น ขุด

ลอกคลองวังม่วง หมู่ที่ ๘  วงเงิน  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท  ท่านใด

เห็นควรอนุมัติ โปรดยกมอื 

มตสิภา ฯ  - อนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - เชญิสมาชิก ฯ เสนอ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

นายชว่ง  บุตรดี  - กระผมขอเสนอใหส้ภา ฯ พิจารณากรณีการถมดินบริเวณ 

(รองประธานสภา อบต.นากลาง)  หมู่ที่ ๖  ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง  โดยนายค าพองได้ร้องเรียน

มาแล้ว  หากถมดินดังกล่าวแต่ขณะถมแล้วจะท าให้ขวางทาง

ไหลของน้ า น้ าอาจท่วมจึงฝากนายก ฝ่ายบริหารไปดู เจรจา

และแก้ไขปัญหาด้วย  และการด าเนินการดังกล่าวท าได้หรอืไม่ 

อย่างไร  เพราะการถมดินท าให้ประชาชนโดยรวมเดือดร้อน 

จงึฝากเรื่องดว้ย 

นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน - ดิฉันขอฝากฝ่ายบริหารจัดระเบียบตลาดชุมชน บ้านนากลาง 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑) บริเวณ อบต. เก่าด้วย  ขณะนี้วุ่นวายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

และฝากปลัดไปวางแผน ฯ ให้ด้วย  เพราะคนในหมู่บ้านพูดไม่

ค่อยฟังกัน ขอฝากให้ปลัดช่วยด้วยและข้อมูลบางครั้งขายล้น

มาก  นอกถนนเขตทางสัญจรอันตรายมาก 

 



๑๓ 

นายยันต์  วินจินัยภาค - เสนอใหจ้ับสลากขายเป็นวัน ๆ ไป 

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔) 

นายวิวัฒน์  ภูมสิูงเนิน - เสนอใหด้ าเนนิการแบบตลาดเซฟวันเลย  ก าหนดพืน้ที่ขาย 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔) ให้ชัดเจนเลย 

นายวิภู  บัลลังค์  - ควรก าหนดโซนผัก  เนือ้  ผลไม้เป็นโซน ๆ ไป ไม่ปะปนกัน 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๗) และผู้ขายแต่ละเจ้าควรกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๕ เมตรต่อเจ้า  

หากเขาจะเอากว้าง ๆ ต่อเพิ่มค่าเช่าไป  เพราะจะไม่เอาเปรียบ

เจ้าอื่น ๆ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมจะให้ความเป็นธรรมทุก ๆ คน  ตอ่ไป 

(นายก อบต.นากลาง) 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - กระผมจะช่วยขอเวลาวางแผนด าเนินการสักหนอ่ย 

(ปลัด อบต.นากลาง)          ขอปรึกษากองชา่งก่อน 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านสมาชิกท่านใด หรอืผูป้ระชุมท่านใดจะเสนอหารือ  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) หรือเสนอเรื่องใด ๆ อีกหรือไม่  ขณะนี้หมดระเบียบวาระการ

ประชุมแลว้กระผมขอปิดการประชุม 
  
  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๕ น. 

 
 

 

 

       (ลงช่ือ)     สามิตร์  ศิรฤิกษ์     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร์   ศริิฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒ วันที่ 12 

พฤษภาคม  2๕๕๙  เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ ......เดือน...................พ.ศ. 255๙          

เวลา.........น. 
 

 

 

 

           (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายคล้าย  ตว้มสูงเนิน) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสมศักดิ์  พันเสนา) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสุชาติ  จิตตส์ว่าง) 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นากลางสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒ วันที่ 12 พฤษภาคม  2๕๕๙  แล้ว ในคราวประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๙        

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 255๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

นากลาง (ช้ัน ๓) 

 

 

(ลงช่ือ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ) 

     

 

 

 

 

 


